

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện công tác dân tộc quý III năm 2014

I. TÌNH HÌNH DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN:

Nhìn chung, đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú. Đồng bào dân tộc thiểu số nhiệt tình tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước do địa phương phát động với tinh thần tiết kiệm, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội; vì vậy đã tạo mối quan hệ hài hòa, gắn gũi giữa các dân tộc trong cộng đồng dân cư. Đồng bào dân tộc thiểu số rất phấn khởi trước sự quan tâm của Đảng và chính quyền địa phương đã vận dụng tốt các chính sách kinh tế của Nhà nước để phát triển, tích cực phát huy mọi nguồn lực, chủ động hơn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

1. Về kinh tế và đời sống:

Tình hình sản xuất và đời sống kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn ngày càng được nâng cao, tham gia lao động trong nhiều ngành nghề khác nhau nhưng chủ yếu là kinh doanh, buôn bán hàng hóa truyền thống gia đình, lao động phổ thông... Đa số đời sống của đồng bào dân tộc tương đương mức sống trung bình của dân tộc Kinh, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc giảm so với các năm trước. Tuy nhiên, đời sống kinh tế của một số hộ dân còn khó khăn, việc làm không ổn định đã ảnh hưởng đến việc tổ chức triển khai các phong trào, các hoạt động tại địa phương còn hạn chế sự tham gia của đồng bào dân tộc. Dư luận đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Quận 8 lo ngại về tình hình an ninh trật tự, giá cả gia tăng, tình hình dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm.

2. Về Văn hóa – Xã hội – Giáo dục trong đồng bào dân tộc:

Trên lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật việc phát huy giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc luôn được đồng bào dân tộc trên địa bàn tham gia giữ gìn và phát huy thông qua các hoạt động phong trào chung trên địa bàn quận. Hoạt động tín ngưỡng của các tổ chức tín ngưỡng tôn giáo mang tính dân tộc trên địa bàn chủ yếu là các hoạt động lễ hội thông thường và hoạt động theo quy định của pháp luật. Công tác tuyên truyền trong đồng bào dân tộc thiểu số được duy trì thường xuyên thông qua các cuộc họp Tổ Dân phố nhằm bỏ bớt những phong tục tập quán lạc hậu, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; đảm bảo tốt nếp sống văn minh mỹ quan đô thị.

Triển khai hướng dẫn các trường và cán bộ chuyên trách Phổ cập giáo dục quận, phường tuyên truyền trong địa bàn dân cư nhằm vận động các con em gia đình đồng bào dân tộc thiểu số đến trường đông đủ nhằm phổ cập giáo dục đúng độ tuổi, không để các em nghỉ, bỏ học. Các đơn vị đã thường xuyên theo dõi, phối hợp với các trường, Ủy ban nhân dân 16 phường nắm chắc những trường hợp học sinh có nguy cơ nghỉ học, bỏ học giữa chừng qua đó, kịp thời vận động học sinh tiếp tục trở lại lớp. Tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp tích cực hỗ trợ trong việc miễn, giảm học phí và trợ cấp tiền cho học sinh nghèo. Trình độ văn hóa trong cộng đồng dân tộc thiểu số ngày càng được nâng lên thông qua việc vận động tổ chức các lớp phổ cập giáo dục tại địa phương. Hỗ trợ học bổng cho các em học sinh khá giỏi có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương đã có ý thức hơn trong việc nâng cao sức khỏe cho gia đình và cộng đồng, chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh. Vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia trong các hoạt động xã hội trên địa bàn, tham gia sinh hoạt trong các Hội – Đoàn thể của quận-phường, qua đó phát hiện những cá nhân là gương điển hình “Người tốt, việc tốt”, cá nhân tiêu biểu tích cực trong công tác vận động quần chúng, hộ “Gia đình văn hóa tiêu biểu”.

3. Về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội:

Tình hình an ninh chính trị trong cộng đồng dân tộc thiểu số được đảm bảo ổn định, thời gian qua chưa có trường hợp vi phạm pháp luật trong cộng đồng dân tộc thiểu số. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thường xuyên tuyên truyền công tác phòng chống tội phạm, trộm cắp trong nhân dân nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng. Qua đó, nhắc nhở đồng bào đề cao tinh thần cảnh giác, chủ động trong việc phòng ngừa, không lơ là mất cảnh giác và đề phòng cướp giật tài sản.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH:

1. Công tác quản lý nhà nước về dân tộc, tổ chức một số nhiệm vụ trọng tâm công tác dân tộc thiểu số:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành tốt phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn ma túy; Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BTP-UBDT của Bộ Tư pháp và Ủy ban dân tộc ngày 17/01/2012 về hướng dẫn trợ giúp pháp lý đối với người dân tộc thiểu số; Nghị quyết 20-NQ/QU của Quận ủy về tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; phòng chống dịch bệnh trên địa bàn; tổ chức thực hiện Kế hoạch Đại hội đại biểu đồng bào các dân tộc thiểu số Quận 8 lần I; thực hiện nghĩa vụ quân sự; việc ứng xử văn hoá khi tham gia giao thông, hưởng ứng chủ đề năm “An toàn giao thông”, “Gia đình tiết kiệm điện”; đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tăng cường công tác giáo dục ý thức pháp luật, ý thức cảnh giác cách mạng trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham dự những ngày kỷ niệm như Ngày thương binh liệt sĩ 27/7, kỷ niệm 69 năm ngày

Cách mạng tháng tám 19/8, Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9, tết Trung thu,...

Ủy ban nhân dân Quận 8 được Ban Dân tộc thành phố chọn làm đơn vị tổ chức Đại hội điểm về Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp quận, huyện lần thứ I; Ban Chỉ đạo Đại hội đã chủ động, xây dựng kế hoạch, triển khai đảm bảo tiến độ, chuẩn bị nội dung, nhân sự bám sát sự chỉ đạo của Ban Dân tộc thành phố, Quận ủy; quá trình chuẩn bị Đại hội được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo thường xuyên của Ban Dân tộc thành phố, Thường trực Quận ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân; sự phối hợp của Ủy ban và sự đồng tình, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, khu phố đã góp phần cho Đại hội điểm đảm bảo yêu cầu đề ra.

Thường trực Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo xuyên suốt việc theo dõi, nắm tình hình đời sống, kịp thời nắm bắt những tâm tư nguyện vọng, dư luận trong đồng bào dân tộc thiểu số Hoa, Chăm, Khmer, Tày, Mường... cũng như việc giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của đồng bào dân tộc thiểu số.

Tạo điều kiện thuận lợi và kịp thời triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt chăm lo đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn; chú trọng việc thực hiện chính sách miễn giảm học phí, trao học bổng nhân dịp năm học mới, giới thiệu giải quyết việc làm, dạy nghề, trao thẻ bảo hiểm y tế...

2. Công tác phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc và thực hiện chính sách:

- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể quận và 16 phường đã phối hợp trong công tác tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, cuộc vận động “Vì người nghèo”, tuyên truyền hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, cùng với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại địa phương.

- Kịp thời quan tâm, hỗ trợ, động viên thăm hỏi đồng bào dân tộc thiểu số nhân các ngày lễ, tết của dân tộc.

- Tiếp tục duy trì tổ chức một lớp học về chữ viết, tiếng nói dân tộc Chăm tại Phường 1 và lớp học giáo lý của đạo Hồi.

- Tuyên truyền sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình dân số, kế hoạch hóa gia đình trong đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác phòng, chống các loại dịch bệnh được đảm bảo duy trì nhất là trong công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số nhằm nâng cao ý thức trong cộng đồng, giữ gìn vệ sinh môi trường: tổ chức các buổi tuyên truyền về biện pháp phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, cúm gia cầm, bệnh sởi...; vận động đồng bào dân tộc thiểu số dọn dẹp vệ sinh môi trường tại địa bàn dân cư.

- Hiện nay, tại các Phường 10, 11, 12, 13 đồng bào dân tộc Hoa vẫn duy trì cán bộ chuyên trách công tác người Hoa.

3. Công tác tiếp dân, thanh tra thực hiện công tác dân tộc:

a) Công tác tiếp dân: Công tác tiếp dân trên địa bàn được duy trì thực hiện, Ủy ban nhân dân quận, phường vẫn đảm bảo lịch tiếp công dân hàng tuần.

b) Công tác xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo: trong quý III chưa xảy ra trường hợp đồng bào dân tộc thiểu số gửi đơn khiếu nại, tố cáo.

c) Công tác thanh tra: Các cơ quan, đơn vị quận, phường thực hiện tốt công tác chỉ đạo; hướng dẫn và tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc tại địa phương; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nắm tình hình trong đồng bào dân tộc được phối hợp thực hiện kịp thời.

4. Công tác pháp chế, thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật:

- Quận đã cử 09 cán bộ tham dự “Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số năm 2014” do Ban Dân tộc thành phố tổ chức và lớp bồi dưỡng kiến thức, chính sách pháp luật và an ninh quốc phòng cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2014.

- Công tác thông tin, tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số được tăng cường, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số, Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo các ngành, các cấp từ đầu năm lồng ghép trong kế hoạch ngành về tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào các dân tộc thiểu số năm 2014 nhằm triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn quận. Tuyên truyền thông qua nhiều hình thức khác nhau như thông tin báo đài thông qua cuộc họp Tổ Dân phố, loa phát thanh của phường, các Chi hội, đoàn thể...

- Tiếp tục phổ biến các văn bản pháp luật, chủ trương, chính sách của Đảng về chính sách dân tộc: Nghị định 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc; Chỉ thị số 1971/CT-TTg ngày 27/10/2010 về tăng cường công tác dân tộc thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Quyết định số 19/UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành “Xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số”; Quyết định số 1592/QĐ-TTg ngày 12/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn và thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở.

- Tuyên truyền, phổ biến đến đồng bào dân tộc thiểu số tầm quan trọng và ý nghĩa Ngày thương binh liệt sĩ 27/7, kỷ niệm 69 năm ngày Cách mạng tháng tám 19/8, Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9, tết Trung thu; tuyên truyền về việc phòng, chống dịch bệnh Ebola và các loại dịch bệnh khác. Vận động thực hiện nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị; thường xuyên nhắc nhở đồng bào dân tộc thiểu số tổng vệ sinh, kiểm tra phòng cháy chữa cháy, không cờ bạc, uống rượu say gây

mất trật tự ở tổ dân phố, khai báo tạm trú, tạm vắng đúng quy định; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình...

5. Công tác tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm:

- Triển khai thực hiện tại các cơ quan và đơn vị thực hiện Quyết định số 7081/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố năm 2014 và ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn Quận 8 năm 2014; Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thực hiện tốt các chế độ hội họp, triển khai các nội dung liên quan đến công tác dân tộc. Tiếp tục tập trung chỉ đạo có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan, đơn vị.

6. Kết quả thực hiện công tác dân tộc thiểu số của quận và các đơn vị:

Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 tổ chức Tết trung thu cho 100 thiếu nhi dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận, với số tiền **20.000.000** đồng; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 8 tổ chức trao tặng **141** suất học bổng, **20** chiếc xe đạp cho học sinh dân tộc Chăm trên địa bàn quận; tổ chức họp mặt, tặng quà 195 hộ đồng bào dân tộc Chăm nhân tháng chay Ramadan, với tổng số tiền là 89.900.000đ.

Hội Phụ nữ đã hỗ trợ vốn cho 15 chị người Hoa với số tiền **80.000.000** đồng, duy trì Câu lạc bộ “Phụ nữ Chăm giúp nhau làm kinh tế” và câu lạc bộ “Phụ nữ Hoa giúp nhau vượt khó”; Hội đã phát triển 12 hội viên phụ nữ dân tộc, tổng số hội viên phụ nữ dân tộc hiện nay là **3.602** người; vận động xây dựng 01 Mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ dân tộc Hoa tại Phường 13 với tổng kinh phí **40.000.000** đồng; các cơ sở Hội quan tâm chăm lo 15 suất học bổng cho con em phụ nữ dân tộc Hoa, Chăm, Khmer, trong đó vận động mạnh thường quân đỡ đầu cho 01 em sinh viên người Chăm học đại học.

Triển khai thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, chế độ bảo hiểm y tế, chương trình dân số - kế hoạch hoá gia đình, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em; đồng thời đẩy mạnh thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, đẩy mạnh tuyên truyền các chính sách về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình đến từng hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đồng bào như: sửa chữa chống dột, xây dựng nhà tình nghĩa, trợ cấp đột xuất, thực hiện cấp phát miễn phí thẻ BHYT cho các hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, hỗ trợ giới thiệu việc làm theo thời vụ, miễn, giảm học phí đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn...

Tổ chức các hoạt động thể thao, vui chơi giải trí, nhìn chung, các hoạt động lễ, hội được tổ chức theo nghi thức truyền thống và đúng theo quy định của pháp luật. Tình hình sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo trong đồng bào dân tộc luôn được các cấp chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt thuận tụy và giải quyết kịp thời những phát sinh mới, đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng trong đồng bào dân tộc.

7. Đánh giá chung:

- Thuận lợi:

+ Nhìn chung, đời sống kinh tế-văn hóa-xã hội, tình hình an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số ổn định và phát triển, mức sống về vật chất và tinh thần của đồng bào được cải thiện, đời sống về tinh thần được nâng lên.

+ Được sự quan tâm chỉ đạo, điều hành của Quận ủy-Uỷ ban nhân dân và sự phối hợp của ban ngành đoàn thể của phường, cán bộ người dân tộc và cán bộ phụ trách công tác dân tộc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

+ Công tác phối hợp của các ban ngành, đoàn thể trong việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt đã triển khai, phân bổ kịp thời ngân sách thực hiện các chính sách an sinh xã hội ngay từ đầu năm tạo điều kiện hỗ trợ cho người dân đầu tư, phát triển sản xuất nên tình hình đời sống đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được ổn định.

+ Vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được phát huy góp phần trong công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số đảm bảo tốt quy định pháp luật.

- Khó khăn:

+ Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong đồng bào dân tộc còn những khó khăn, tồn tại như: nhiều hộ khó vươn lên thoát nghèo do tâm lý trông chờ vào các chính sách hỗ trợ. Vẫn còn có một số hộ không quan tâm đến việc nâng cao trình độ học vấn, việc làm của con em.

+ Việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật của một số hộ chưa cao, một số bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào chính sách của Đảng, Nhà nước; vì vậy việc phát huy nội lực là còn hạn chế. Bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận đồng bào dân tộc chưa xem trọng sự nghiệp giáo dục – đào tạo và do đời sống kinh tế gia đình khó khăn nên không có điều kiện cho con em tiếp tục đến trường.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC DÂN TỘC QUÝ IV NĂM 2014

- Hướng dẫn, hỗ trợ đại biểu dự Đại hội cấp thành phố thực hiện điền phiếu Thông tin đại biểu; thực hiện theo hướng dẫn của Ban Dân tộc thành phố về công tác bình xét, khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số 5 năm qua 2009-2014.

- Rà soát danh sách các cụ cao tuổi người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận để chăm lo thăm, tặng quà nhân kỷ niệm Quốc tế Người cao tuổi ngày 01/10/2014.

- Tiếp tục công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ II.

- Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách dân tộc. Tiếp tục thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số nhân các ngày lễ, tết của dân tộc;

- Tiếp tục theo dõi nắm tình hình; phát hiện kịp thời, ngăn chặn và chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề dân tộc nhằm gây chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Tiếp tục tăng cường các hoạt động giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho đồng bào dân tộc; vận động đồng bào dân tộc thực hiện nếp sống ăn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, không mê tín dị đoan bói toán. Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua các hoạt động biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn quận.

- Triển khai Hướng dẫn liên tịch về việc thực hiện miễn học phí đối với học sinh dân tộc Chăm và Khmer trên địa bàn thành phố từ năm học 2013-2014 đến năm học 2019-2020, đồng thời thực hiện phổ biến chính sách hỗ trợ miễn học phí cho đối tượng được thụ hưởng và thực hiện theo trình tự thủ tục miễn học phí tại Hướng dẫn liên tịch.

- Tiếp tục tăng cường phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là các chính sách an sinh xã hội liên quan đến dân tộc thiểu số, nhằm đưa chính sách pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống; đồng thời, nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật. Tuyên truyền, vận động con em đồng bào dân tộc thiểu số tham gia công tác phổ cập giáo dục chống mù chữ tại địa phương.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc và đồng bào, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, cụ thể: dự án hỗ trợ cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung chỉ đạo giải quyết cơ bản về điện, nước sinh hoạt theo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; thực hiện tốt chính sách tín dụng đối với người nghèo, trong đó quan tâm hôn đồng bào dân tộc thiểu số nghèo có mã số, tạo điều kiện giúp đồng bào dân tộc nghèo có nhu cầu được vay vốn tín dụng kịp thời...

- Tổ chức rà soát, bình chọn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn quận.

- Hỗ trợ tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân được an tâm sinh sống, làm việc cũng như tham gia các hoạt động văn hóa để vui chơi, giải trí. Tạo điều kiện để đồng bào các dân tộc thiểu số phát huy và bảo tồn văn hóa, các lễ hội văn

hóa truyền thống, các lễ, Tết của đồng bào dân tộc. Tiếp tục thực hiện công tác tuần tra, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác dân tộc quận, phường.

- Triển khai, thực hiện các chương trình, kế hoạch... của Ban Dân tộc thành phố phát động.

Trên đây là Báo cáo công tác dân tộc quý III năm 2014 và nhiệm vụ công tác quý IV năm 2014 của Ủy ban nhân dân Quận 8./.

Nơi nhận:

- Ban Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh;
- TT QU-UBND-UBMTTQVN Q8;
- Ban Dân vận Quận ủy Q8;
- Công An Q8;
- Phòng Nội vụ Q8;
- VPUB (C, PVP, Anh);
- Lưu

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Nha Kha